



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
วิธีการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี
ได้มีประกาศลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งการรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี ได้รับเอกสารของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่หน่วยงานต้นสังกัดได้รับรองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาศัยอำนาจตามคำสั่ง อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี
และมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบ ในการคัดเลือกบุคคล
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลขประจำตัวสอบ

๑.๑ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลขประจำตัวสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๓๔ คน รายละเอียดตามผนวก ก.

๑.๒ กรณีผู้ใดตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีรายชื่อตนเองปรากฏตามประกาศฉบับนี้ หรือรายชื่อไม่ถูกต้อง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๓ และหากประสงค์จะขอเพิ่มชื่อ ให้มีหนังสือเรียนประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี พร้อมระบุข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สามารถยืนยันว่าได้แสดงความประสงค์สมัครคัดเลือกฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยตนเอง หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๗ ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี จะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยวิธีการสอบข้อสอบแบบปรนัย จำนวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน ในวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอุทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำหรับฝั่งที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

๓. ระเบียบวิธีการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ผู้เข้าสอบมีหน้าที่ต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๓.๑ ผู้เข้าสอบประพฤติตนเป็นสุภาพชน การแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ (สีเหลือง) กางเกงหรือกระโปรงทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ (สีเหลือง) กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น เช่น แต่งกายชุดผ้าไทยสีเหลือง เสื้อโปโล คอปกสีเหลือง เสื้อเชิ้ตสีเหลือง โดยห้ามสวมเสื้อยืดคอกกลมเข้าห้องสอบ

๓.๒ ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยดินสอดำที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำ ยางลบ และน้ำยาลบคำผิด

๓.๓ ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงตนต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

๓.๔ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบได้ก่อนเวลาสอบ ๓๐ นาที ผู้ใดไปถึงห้องสอบหลังเวลาเริ่มทดสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๓.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบในห้องสอบและที่นั่งตามที่กำหนด

โกวิท

๓.๖ ห้ามผู้เข้าสอบนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระเป่าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะไม่รับฝากสิ่งของ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากมีกรณีสูญหาย และหากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบตรวจพบว่าผู้เข้าสอบนำสิ่งของต้องห้ามดังกล่าวเข้าไปในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ โดยเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน

๓.๗ ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและบริเวณสถานที่สอบ และต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบติดต่อ พูดคุย ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบ และ/หรือสื่อไปในทางทุจริต หากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบตรวจพบในระหว่างการสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ โดยเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน

๓.๘ กระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดให้ไว้ โดยเฉพาะ โดยให้ลงลายมือชื่อในที่ที่กำหนดเท่านั้น หากผู้ใดลงลายมือชื่อและทำคำตอบในกระดาษคำตอบที่มีชื่อของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ สำหรับการผนวกรวมในกระดาษคำตอบจะต้องผนวให้คำเต็มวงกลม และจะต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป เท่านั้น โดยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบผนว ดังนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องผนวรหัสให้ถูกต้อง และผนวคำตอบในกระดาษคำตอบให้ชัดเจน ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการผนวรหัสแบบทดสอบ และ/หรือผนวคำตอบในกระดาษคำตอบอันเกิดจากความผิดพลาดจากการกระทำของผู้เข้าสอบเอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๙ เมื่อผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงผู้เข้าสอบที่ทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลา จะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบ โดยความสงบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้ หากฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ

๓.๑๐ เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะประกาศสิ้นสุดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดทำข้อสอบทันที และนั่งประจำที่จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

๓.๑๑ ผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี พิจารณาแล้วเชื่อได้ว่าการทุจริตหรือพยายามทุจริตให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีคะแนนในการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี ให้เป็นที่สุดท้าย และจะรายงานอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาโทษทางวินัยตามเหตุอันควรต่อไป

อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในข้อหนึ่งข้อใด ไม่ว่าจะขั้นตอนใดตามที่กำหนดในประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการรับเอกสารตามที่กำหนดไว้ในประกาศ

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี ลงวันที่ ๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๒๐๐๓๑	นางสาว	ดวงกมล	ชัยสวัสดิ์
๒๐๐๓๒	นางสาว	ดวงพร	ทองรักษ์
๒๐๐๓๓	นาง	ถวิล	คัมมาตย์
๒๐๐๓๔	นางสาว	ทองปักษ์	งามเนตร
๒๐๐๓๕	นาง	ทัศนีย์	ยังโยมร
๒๐๐๓๖	นาง	ทิพอไร	ประสิทธิ์
๒๐๐๓๗	นาง	ธนพร	วงศ์ภักษ์
๒๐๐๓๘	นาง	ธนวรรณ	กระจ่างธรรม
๒๐๐๓๙	นางสาว	ธัญญ์รัศม์	ทองคำ
๒๐๐๔๐	นาง	ธัญต์กมลภักค์	สุวรรณโณ
๒๐๐๔๑	นางสาว	นภาพร	เชื่อน้ำหลวง
๒๐๐๔๒	นาง	นศมน	กุลพานิช
๒๐๐๔๓	นางสาว	นาถวดี	คงเอี่ยม
๒๐๐๔๔	นาย	น้ำพล	ทองคำวงศ์
๒๐๐๔๕	นางสาว	น้ำอ้อย	สัจธรรม
๒๐๐๔๖	นางสาว	นิตยา	บุตรพรม
๒๐๐๔๗	นาง	นียบพร	เมืองสุวรรณ
๒๐๐๔๘	นาง	นิรัชฎา	เทียบน้อย
๒๐๐๔๙	นางสาว	นุชยา	ไรวงษ์
๒๐๐๕๐	นางสาว	นุชรินทร์	สินวล
๒๐๐๕๑	นาง	นุชรินญา	เสาร์แดน
๒๐๐๕๒	นาง	นุสรรา	กุลธวัชศิริ
๒๐๐๕๓	นาง	เนาวรัตน์	วิทยสุนทร
๒๐๐๕๔	นาง	บงกช	สุทธิธรรม
๒๐๐๕๕	นาย	บุญมี	หาทรัพย์
๒๐๐๕๖	นางสาว	เบญจวรรณ	วงศ์สื่อโลก
๒๐๐๕๗	นาง	ประไพพร	นาคีเพด
๒๐๐๕๘	นางสาว	พรทิพย์	น้อมนำทรัพย์
๒๐๐๕๙	นางสาว	พรทิพย์	สิทธิศักดิ์
๒๐๐๖๐	นาง	พรรณี	ศิริไพศาล

๒๐๖

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๒๐๐๙๑	นาง	วันเพ็ญ	พรมเสนา
๒๐๐๙๒	นาง	วาสนา	โหมตว่องไว
๒๐๐๙๓	นางสาว	วิภาพร	อินแก้ววงศ์
๒๐๐๙๔	นางสาว	วิไลวรรณ	บุญราช
๒๐๐๙๕	นาง	ศรีทอง	สายโรจน์
๒๐๐๙๖	นางสาว	ศลิษา	สระศรีเมือง
๒๐๐๙๗	นางสาว	ศศธร	เหมวรงค์กุล
๒๐๐๙๘	นาง	ศิริพรรณ	นิละกาญจน์
๒๐๐๙๙	นาง	ศิริรัตน์	หงส์ทองสกุล
๒๐๑๐๐	นาง	ศิริลักษณ์	เกิดแก้ว
๒๐๑๐๑	นาง	ศิริวรรณ	เครือวัลย์
๒๐๑๐๒	นาง	ศิริวรรณ	ไม้เลียง
๒๐๑๐๓	นาง	ศุมลดา	ลาภเย็น
๒๐๑๐๔	นาง	ศุภภัทร	คำมี
๒๐๑๐๕	นาง	สดดี	ศรีวงศ์ษา
๒๐๑๐๖	นางสาว	สมหญิง	วิไลสุวรรณ
๒๐๑๐๗	นาย	สัมพันธ์	หมวดคงทอง
๒๐๑๐๘	นางสาว	สายพิน	จ่ายนอก
๒๐๑๐๙	นาง	สาระภี	แข็งธัญกรณ์
๒๐๑๑๐	นางสาว	สุกานดา	กรุดอาษา
๒๐๑๑๑	นางสาว	สุขพรรณวดี	นวงค์วิวัฒน์
๒๐๑๑๒	นาง	สุชิน	ไตรยะพานิช
๒๐๑๑๓	นาง	สุธินันท์	ทองใบ
๒๐๑๑๔	นางสาว	สุปราณี	ไข่มุก
๒๐๑๑๕	นาง	สุภาพร	พุ่มไสว
๒๐๑๑๖	นางสาว	สุภาพร	เพี้ยอัม
๒๐๑๑๗	นางสาว	สุรภัทร	เกษกัธร
๒๐๑๑๘	นาง	สุวตรี	โคตรทัศน์
๒๐๑๑๙	นางสาว	เสาวลักษณ์	พรหมวนิช
๒๐๑๒๐	นาง	โสภี	แพรสุรินทร์

๑๖/๕/๖๒

๒๕๖๒